

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

(1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

ด้านงานวิจัย

ลำดับที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ภาควิชา	หน่วยงานผู้ให้ทุน	ประเภทโครงการ
1	โครงการการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) และการจัดทำตัวชี้วัดการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth)	ผศ.ดร.อารีญา โอปิเตียกู	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	มูลนิธิชัยพัฒนา	งานบริการด้านวิจัย
2	Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand	ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริสุภลักษณ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	GIZ	งานบริการด้านวิจัย
3	โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยกาเกษตร ปีงบประมาณ 2563	ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกรมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย
4	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)	ผศ.ดร.มานะ ลักษณะมีอุไร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทปส.)	งานบริการด้านวิจัย
5	โครงการศึกษา สํารวจและประเมินความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาล ขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ 2563	รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์	ภาควิชาสหกรณ์	กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดย สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 9 ระยอง	งานบริการด้านวิจัย

6	โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมยาสูบ 2561-2563	ดร.สมหมาย อุดมวิทิต	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	งานบริการด้านวิจัย
7	โครงการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ	ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย
8	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	งานบริการด้านวิจัย
9	โครงการผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยโรงงานและแนวทางแก้ไขปัญหอย่างยั่งยืน	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งานบริการด้านวิจัย
10	โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล	รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์	ภาควิชาสหกรณ์	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	งานบริการด้านวิจัย
11	โครงการBaseline Survey Study of Thai Rice NAMA	ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	GIZ	งานบริการด้านวิจัย

12	โครงการ“COVID-19 country assessment of impacts and response options on food systems, food security and nutrition, and livelihoods (National Consultant)”	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	FAO	งานบริการด้านวิจัย
13	โครงการประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย
14	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
15	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท นำยุค จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท นำยุค จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
16	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด ประจำปีพ.ศ. 2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
17	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท แคชแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท แคชแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
18	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการของทีมพนักงานขายของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประจำปีพ.ศ. 2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	งานบริการด้านวิจัย

19	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
20	Assessing the impacts of COVID-19 on agricultural sector in Thailand	ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	Michigan State University	งานบริการด้านวิจัย
21	โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ กลุ่มเรื่อง พืชสวน สมุนไพร และอาหาร	รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	งานบริการด้านวิจัย
22	โครงการการวิจัยเพื่อประเมินทักษะทางการเงิน และการออมของนักเรียนในโครงการโรงเรียน และกลุ่มเปรียบเทียบ	ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน	งานบริการด้านวิจัย
23	โครงการการศึกษาตลาดสารสกัดผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน (Steviol Glycoside) ฟ้ายะลวยโจร (Andrographolide) และ กระชายดำ (Methoxyflavone) เพื่อหาโอกาสในการพัฒนา ธุรกิจใหม่ให้กับปตท.	ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	งานบริการด้านวิจัย